

BÁO CÁO

Tình hình tội phạm và kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đông năm 2022

Thực hiện trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp thứ 5, HĐND Huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Viện kiểm sát nhân dân Huyện Nam Đông báo cáo về tình hình tội phạm, kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân Huyện Nam Đông năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM

Trong năm vừa qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững và luôn ổn định.

Tình hình trật tự trị an và an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp so với cùng kỳ năm 2021, án hình sự khởi tố mới 16 vụ/38 –tăng 08 bị can so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu các loại tội phạm, vi phạm vẫn khá phức tạp. Nổi lên là một số vi phạm, tội phạm trong các lĩnh vực: Xâm phạm sở hữu, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, đánh bạc, hủy hoại rừng... Các vi phạm và tội phạm nêu trên đã và đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tiến hành phân loại, đánh giá, thu thập đầy đủ chứng cứ để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Việc vi phạm, tội phạm trên địa bàn trong thời gian vừa qua vẫn còn diễn biến phức tạp nguyên nhân là tại một số xã là điểm nóng công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm chưa được chú trọng, nâng cao hiệu quả đúng mức, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân chưa được quan tâm thực hiện đồng bộ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022:

Trong năm, đơn vị đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các bước đột phá trong thực hiện chức năng công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự. Bảo đảm không để bỏ lọt tội phạm và không để xảy ra oan sai. Truy tố đúng người, đúng tội. Xét xử đúng chính sách pháp luật nên không có án hình sự bị hủy hoặc sửa. Mặt khác, không ngừng nâng cao kỹ năng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, bảo đảm việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này không xảy ra sai sót nghiêm trọng, nên không xảy ra khiếu kiện về hoạt động tố tụng.

1. Về công tác thực hành quyền công tố:

Trong năm 2022, đã ban hành quyết định truy tố 13 vụ đối với 30 bị can. (Đạt tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát là 100%); Trong giải quyết án, kiểm sát viên thể hiện được bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghiệp vụ, bảo vệ được các các quan điểm của Viện kiểm sát nên không có trường hợp nào tòa tuyên không phạm tội hoặc phải trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

2. Về công tác kiểm sát:

Ngay từ đầu năm công tác, đơn vị đã ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác. Đặc biệt chú trọng làm tốt chức năng, nhiệm vụ mà Ngành và địa phương giao phó đó là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đơn vị đã tập trung nghiên cứu, phát hiện sai sót trong hoạt động tư pháp, kịp thời kiến nghị các cơ quan có vi phạm. Các kiến nghị của đơn vị đã được các cơ quan liên quan khắc phục 100%.

* **Công tác kiểm sát tin báo:** thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra 36 tin – Tăng 10 tin so với cùng kỳ. Đã giải quyết 33 tin – Đạt tỷ lệ 91,2 %. Trong đó: Khởi tố vụ án 16 tin; không khởi tố vụ án 15 tin; Chuyển tình giải quyết theo thẩm quyền: 02 tin. Hiện còn 03 tin đang trong thời hạn giải quyết.

Qua công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đông, đơn vị đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm 02 đợt, ban hành 02 Kết luận trực tiếp kiểm sát. Thông qua công tác kiểm sát đơn vị đã ban hành 01 Kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục một số vi phạm trong thụ lý giải quyết tin báo và 02 Kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm đối với UBND Thị trấn Khe Tre, UBND xã Hương Xuân và UBND xã Hương Lộc. Kiến nghị của VKS được chấp nhận tiếp thu 100%.

* **Kiểm sát điều tra:** 23 vụ/54 bị can (Số mới: 16 vụ/38 bị can). Cơ quan điều tra đã giải quyết: 15 vụ/38 bị can. Trong đó: Đề nghị truy tố: 14 vụ/35 bị can; Đình chỉ điều tra: 01 vụ/03 bị can – Bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố. Hiện còn đang điều tra: 08 vụ/16 bị can.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của đơn vị được chú trọng. Đã chủ động kiểm sát điều tra ngay từ đầu, nâng cao chất lượng công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập chứng cứ...Do vậy, tất cả các trường hợp bị bắt, tạm giữ, bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đều đảm bảo có căn cứ vững chắc và đúng quy định của pháp luật. Đối với các vụ án đã khởi tố, Kiểm sát viên đều kịp thời đề ra yêu cầu điều tra cụ thể bằng văn bản, kiểm sát chặt chẽ việc điều tra thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm, nắm chắc tiến độ điều tra vụ án bằng việc sơ kết điều tra định kỳ, lập nội dung nhật ký điều tra để có phương thức kiểm sát phù hợp nhằm đảm bảo điều tra thu thập đầy đủ chứng cứ để giải quyết vụ án. Thông qua công tác kiểm sát đơn vị đã ban hành 01 Kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục một số vi phạm trong hoạt động điều tra, ban hành 01 Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra. Kiến nghị của VKS được chấp nhận khắc phục 100% theo yêu cầu. Trong năm, liên ngành tố tụng đã thống nhất xác định 02 vụ án trọng điểm.

* **Kiểm sát xét xử hình sự:** 17 vụ/35 bị cáo (Số cũ: 04 vụ/05 bị cáo). Tòa án đã giải quyết: 15 vụ/27 bị cáo; xét xử: 14 vụ/26 bị cáo. Tòa án ra quyết định đình chỉ: 01 vụ/01 bị cáo – Bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố. Hiện còn: 02 vụ/ 08 bị cáo.

Đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử hình sự. Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên Tòa đã nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị đề cương thẩm vấn, nội dung tranh luận với những người tham gia tố tụng như: bị cáo, luật sư; các bản luận tội, nội dung tranh luận đảm bảo có căn cứ, có sức thuyết phục cao nên bảo vệ được quan điểm truy tố đúng đắn của Viện kiểm sát, các

mức án đã tuyên đều đảm bảo nghiêm minh, có tác dụng răn đe, giáo dục cao. Đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Nam Đông đưa ra xét xử rút kinh nghiệm 03 vụ án hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp, góp phần trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương giao phó. Lãnh đạo trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 07 vụ.

* **Kiểm sát bắt- giam- giữ:** Tổng số tạm giữ: 11 trường hợp – Bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Đã xử lý: 10 trường hợp – Khởi tố chuyển tạm giam: 09 trường hợp. Khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác: 01 trường hợp. Hiện đang tạm giữ: 01 trường hợp. Tỷ lệ bắt, tạm giữ sau đó chuyển xử lý hình sự đạt: 100%.

Tổng số tạm giam: 15 trường hợp. Giải quyết: 15 trường hợp (Thay đổi biện pháp ngăn chặn: 07 trường hợp; Chuyển trại giam Công an tỉnh 08 trường hợp).

Trong năm, đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát 02 đợt tại nhà tạm giữ Công an huyện (Quý I và 6 tháng đầu năm 2022) công tác tạm giữ tạm giam. Thông qua công tác kiểm sát đơn vị đã ban hành 02 Kết luận trực tiếp kiểm sát. Ban hành 02 văn bản yêu cầu tự kiểm tra công tác tạm giữ, tạm giam và báo cáo bằng văn bản cho VKS (Quý III và Quý IV) năm 2022.

* **Kiểm sát thi hành án hình sự:**

Kiểm sát việc thi hành: 26 bị án về án treo (số cũ 20 bị án). Ủy thác đi: 03 bị án; Đã chấp hành xong: 14 bị án; Hiện còn đang thi hành: 09 người.

Đơn vị đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 06 UBND cấp xã (100% các xã có bị án đang thi hành) và 02 đợt tại Cơ quan THAHS Công an huyện hiện đã ban hành 08 kết luận và kiến nghị trong kết luận yêu cầu khắc phục một số vi phạm, thiếu sót mà Viện kiểm sát đã phát hiện. Các Kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát đều được chấp nhận khắc phục 100%.

* **Kiểm sát án dân sự; Hôn nhân gia đình:** Tổng số: 76 vụ, việc (Tranh chấp dân sự: 16 vụ, HNGĐ: 60 vụ), đã giải quyết: 64 vụ, việc (HNGĐ: 51 vụ, việc; DS: 13 vụ, việc). Số còn lại: 12 vụ, việc (HNGĐ: 09; DS: 03) - đều trong thời hạn giải quyết theo luật định.

Đơn vị đã nghiên cứu, lập hồ sơ và phiếu kiểm sát đối với 100% các thông báo thụ lý vụ án và các bản án, quyết định giải quyết nêu trên. Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 05 vụ/54 vụ, việc theo yêu cầu, đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Nam Đông đưa ra xét xử rút kinh nghiệm 03 vụ án DS theo quy định. Thông qua công tác kiểm sát việc thụ lý giải quyết các vụ án HNGĐ của Tòa án, đơn vị đã ban hành 02 Kiến nghị phòng ngừa tình trạng các vụ án lý hôn tãng nhanh tại UBND thị trấn Khe Tre và UBND xã Hương Xuân.

Án kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động...: Không thụ lý.

* **Kiểm sát thi hành án dân sự:** Kiểm sát: 104 quyết định thi hành án dân sự. (số cũ 38, số mới: 76). Đã thi hành xong: 81 việc; Đình chỉ: Không. Hiện đang thi hành: 23 việc. Trong đó chưa có điều kiện thi hành: 01 việc.

Tổng số tiền và tài sản quy ra tiền phải thi hành là: 1.629.212.000 đồng. Số tiền phải thi hành đã thu được: 234.712.000 đồng, Hoãn: 569.025.000 đồng. Số tiền còn phải thu: 1.384.500.000 đồng. Trong đó chưa có điều kiện thi hành: 579.080.000 đồng.

Viện kiểm sát đã tham gia trực tiếp kiểm sát 07 cuộc họp trong việc tiêu hủy vật chứng. Tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của 02 trường hợp. Kiểm sát trực

tiếp công tác thi hành án dân sự 02 đợt tại Chi cục THADS hiện đã ban hành Kết luận. Thông qua công tác kiểm sát đơn vị cũng đã ban hành 01 Kiến nghị yêu cầu khắc phục một số vi phạm. Chi cục THADS đã có văn bản tiếp thu và khắc phục theo Kiến nghị của Viện kiểm sát.

*** Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:**

Tiếp công dân: Không.

Nhận đơn khiếu nại, tố cáo và kết quả xử lý:

Tổng số đơn đã tiếp nhận: 01 đơn. Hiện đã giải quyết: 01 đơn – Chuyển giải quyết theo thẩm quyền.

Khâu công tác này, đơn vị luôn chú trọng cử cán bộ, Kiểm sát viên tiếp công dân đầy đủ, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát 02 đợt tại Cơ quan điều tra Công an huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện hiện đã ban hành kết luận.

3. Công tác xây dựng ngành và công tác khác:

Duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật nghiệp vụ; Duy trì các chế độ hội họp; Thực hiện các chế độ báo cáo đầy đủ bảo đảm hoạt động của đơn vị nề nếp và hiệu quả.

4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn nghiệp vụ:

Thực hiện Chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định khâu công tác đột phá của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thừa thiên Huế là tăng cường nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ và nội dung chuyển đổi số mà các cấp, các ngành trên địa bàn cùng thực hiện. Trong năm 2022, đơn vị đã thực hiện tốt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn nghiệp vụ như: Đơn vị đã đưa vào thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, phần mềm quản lý công việc do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng góp phần nâng cao chất lượng quản lý công việc tại đơn vị. Tiến hành nhập 100% các vụ án hình sự, dân sự vào các phần mềm quản lý án hình sự, phần mềm quản lý án dân sự. Tiến hành phối hợp với Cơ quan điều tra ghi âm, ghi hình có âm thanh 100% các vụ án mới khởi tố điều tra; ghi hình có âm thanh 100% các vụ án trong giai đoạn truy tố đúng quy định. Đơn vị đã tiến hành số hóa 100% hồ sơ các vụ án hình sự, dân sự, thi hành án, tạm giữ tạm giam, khiếu nại, tố cáo... Các file số hóa được xử lý đưa vào lưu trữ dữ liệu điện tử đúng quy định. Các vụ án hình sự được Kiểm sát viên xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ trình chiếu dữ liệu dựa trên nền tảng Powerpoint. Đơn vị đã tiến hành xây dựng báo cáo sơ kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo sơ kết công tác kiểm sát bằng Clip góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM TRONG NĂM 2023.

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành. Đơn vị xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để nắm diễn biến tình hình tội phạm. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm. Đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Thường xuyên kiểm sát nhà tạm giữ theo quy. Không để xảy ra việc bị bắt giữ trái pháp luật. Bảo đảm các quyền và lợi ích của người bị bắt, giam, giữ.

3. Nâng cao trách nhiệm công tố trong điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Bảo đảm các căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Phối hợp với điều tra xây dựng án trọng điểm.

4. Nâng cao chất lượng công tố tại phiên tòa, kiểm sát tốt hoạt động xét xử. Bảo đảm việc xét xử đúng người đúng tội, đúng chính sách pháp luật. Chủ động phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để giải quyết án tốt hơn. Không để xảy ra việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

5. Thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự; Hôn nhân; hành chính; kinh tế và lao động. Không để xảy ra hủy sửa án.

6. Kiểm sát chặt chẽ công tác thi hành án hình sự và dân sự, xây dựng kế hoạch kiểm sát trực tiếp công tác THADS đúng kế hoạch đề ra.

7. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiến nghị, kháng nghị và phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát.

8. Tăng cường tự kiểm tra toàn diện trong đơn vị. Thực hiện tốt quy định về lề lối làm việc, quy chế về sử dụng tài sản công, quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

9. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính Trị, gắn liền với cuộc vận động về xây dựng đội ngũ kiểm sát viên của ngành.

10. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005, VKSND huyện Nam Đông đã làm tốt nhiệm vụ thực hiện cải cách tư pháp như: Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đưa ra xét xử rút kinh nghiệm các vụ án hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị mà Ngành và địa phương đã giao phó.

Trên đây là tình hình tội phạm và hoạt động công tác kiểm sát năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đông, báo cáo để HĐND huyện nắm và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- HĐND huyện (B/c);
- Các đại biểu HĐND ;
- Lưu.



VIỆN TRƯỞNG

Đoàn Thị Mỹ Vân

